
เครือข่ายเทือกเขาบรรทัด 3 จังหวัดบุกศาลากลางตรังพบผู้ว่า ฯ เรียกร้องเจ้าหน้าที่ป่าไม้หยุดท าลายรื้อถอน
แปลงยาง  
 
          เมื่อเวลา 11.30น.วันที่ 18 มกราคม ที่ศาลากลางจังหวัดตรัง ตัวแทนสมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชนรัก
เทือกเขาบรรทัด 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตรัง พัทลุง และนครศรีธรรมราช กว่า 50 คน น าโดย นาย
อานนท์ ศรีเพ็ญ,นายประสิทธิ จิตรา และนายสุชาติ สงจนัทร์ เดินทางมาประท้วงและร้องขอความเป็นธรรม
ต่อ นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กรณีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า เข้าท ารื้อถอน
แปลงยางพาราของสมาชิกเครือข่ายฯ และยังมีการปักป้ายเพื่อเตรียมการรื้อถอนท าลายแปลงสวนยางพาราใน
พ้ืนที ่ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
          นายอานนท์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 2ปี ที่ผ่านมา ทางเครือข่ายฯไม่ได้มีการเคลื่อนไหว เนื่องจาก
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นมีการพูดคุยกันภายในระหว่างเจ้าหน้าที่ อุทยานฯเขาปู่เขาย่ากับสมาชิกเครือข่ายฯ แต่มา
ระยะหลังเจ้าหน้าที่อุทยานฯเขาปู่เขาย่า ไม่ปฎิบัติตามค าสัญญาลูกผู้ชายที่มีต่อกัน ด้วยการเข้าไปรื้อถอน
ท าลายแปลงสวนยางพาราของสมาชิกฯล่าสุดรื้อถอนท าลายสวน ยางพาราของสมาชิกฯในพ้ืนที่ อ.ชะงวด    
จ.นครศรีธรรมราช ประมาณ 5ไร่ และล่าสุดมีการเข้าไปปักป้ายเพ่ือเตรียมการรื้อถอนแปลงสวนยางพารา 
พ้ืนที่ หมู่3 ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ที่มีอายุประมาณ 3-4ปี ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับสมาชิกเครือข่ายฯ 
ทั้งๆท่ีก่อนหน้านี้มีการท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันผ่านทางจังหวัดและหน่วยงาน ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายแล้ว 
          “เป็นที่ดินท ากินเดิมของสมาชิกฯมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน าซึ่งความเดือดร้อนไม่สามารถประกอบอาชีพ
ได้ตามปกติ ทางเครือข่ายฯได้พยายามประสานงานกับอุทยานฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ทางอุทยานฯยังมี
การละเมิดข้อตกลงไม่สนใจความจริง อาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือ ข่มขู่ คุกคาม สมาชิกเครือข่ายฯที่หาเช้ากิน
ค่ า จึงจ าเป็นมาร้องขอความเป็นธรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประสานงานให้ทาง อุทยานฯยติการ
ด าเนินการเสียโดยทันที”นายอานนท์ กล่าว 
         ต่อมานายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ ป้องกันจังหวัดตรัง นายมนภัทรวังศานุวัตร ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง  เข้าพบเพ่ือรับทราบปัญหาดังกล่าวเนื่องจาก นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรังติดราชการ และมอบหมายให้นายไชยยศ ธงไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ด าเนินการแทน 
          นายไชยยศ กล่าวว่า ตนรับทราบปัญหาดังกล่าวมาแล้ว ซึ่งเป็นปัญหาคาราคาซังมานาน ที่ผ่านมาทาง
รัฐบาลพยายามแก้ปัญหามาโดยตลอด ทางจังหวัดรับเรื่องเพ่ือน าไปปรึกษาหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ 
ปัญหาให้กับทางสมาชิกเครือข่ายฯที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป โดยจะให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านที่เป็น
สมาชิกเครือข่ายฯที่อาศัยอยู่ใน ที่ดินเดิมก่อน และจะไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐ เข้าไปข่มเหง ข่มขู่  สร้างความ
เดือดร้อนกับชาวบ้านต่อไป 
 


